



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๘๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๘๘๕  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือแบงก์ชาติ สมาคมธนาคารไทย  
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
จัดอบรมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องก่อนการลงทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ จับมือธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลังถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุน รวมถึงการใช้เครื่องมือในการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพทันกับสภาพการณ์ในปัจจุบันให้กับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน ๕๐ สหกรณ์ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจหนี้ภาคครัวเรือนตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีการให้สินเชื่อที่เติบโตเร็ว ส่งผลทำให้ในปัจจุบันหนี้ในระบบสหกรณ์มีสัดส่วนร้อยละ ๑๕ ของหนี้ภาคครัวเรือนทั้งประเทศ จำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารสินเชื่อและการลงทุน

(วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น.) นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ โดยมีนายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายกำกับสถาบันการเงิน กล่าวเปิดงานและดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สหกรณ์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร “ ซึ่งการจัดโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่นี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและในรุ่นที่ ๑ มีตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ๕๐ สหกรณ์ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปวย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาให้ความรู้ หลักสูตรการอบรม จะนำเสนอเรื่องสหกรณ์กับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารสภาพคล่องและการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก และเน้นเรื่องการส่งเสริมการออมและการให้เงินกู้เมื่อมีความจำเป็น การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อสมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์แล้วนำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ สหกรณ์ต้องบริหารจัดการเงินฝากเพื่อให้ผลตอบแทนสมาชิก รูปแบบการบริหารจัดการเงินมีทั้งการนำไปให้สมาชิกกู้ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม และนำเงินลงทุนใน ตราสารต่าง ๆ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เน้นย้ำกับสหกรณ์เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ก็ยังมีสหกรณ์หลายแห่งที่ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิก จำนวนมากและขยายวงดการชำระหนี้ยาว รวมถึงนำเงินจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นมาใช้ในการให้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องและอาจทำให้มีลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น จากการสำรวจหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยพบว่าสภาพปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้น และในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีการให้สินเชื่อที่เติบโตเร็ว สัดส่วนหนี้ของสมาชิกที่กู้ยืมจากสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของหนี้ภาคครัวเรือนทั้งระบบ

ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ได้ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าสหกรณ์มีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินของประเทศ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อระบบการฝากเงิน จึงควรเร่งส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเชิญชวนให้สหกรณ์เข้าร่วมระบบเครดิตบูโร เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดีเช่นเดียวกับธนาคาร สหกรณ์จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการบริหารการเงิน การให้สินเชื่อที่ดี ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ประสานงานสมาคมธนาคารไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ เพื่อเร่งทำความเข้าใจถึงแนวทางในการบริหารการเงินกับสหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นไปที่สหกรณ์ภาคออมทรัพย์ และจัด

อบรมตามกลุ่มอาชีพ โดยเริ่มต้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากเป็นลำดับแรก เนื่องจากในการทำธุรกิจ การมีสินทรัพย์มากจะมีความเสี่ยงมากตามไปด้วย

สมาคมธนาคารไทย ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินจากธนาคารในประเทศไทยมาให้ความรู้กับผู้บริหารสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเข้าถึงบริการทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ที่มีเป็นจำนวนมากในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับฝากเงินหรือการให้กู้ยืม และการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากในการบริหารสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และความปลอดภัยในเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต

การจัดโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์คาดหวังว่าผู้บริหารสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนเอง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประกอบการตัดสินใจ การบริหารจัดการสหกรณ์ บริหารการเงินสหกรณ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีมาตรฐานสากล เกิดสภาพคล่อง มีความปลอดภัยและความมั่นคงทางการเงิน และส่งผลให้เกิด ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในที่สุด